

Ngày từ sáng sớm ngày 28/6, các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện đã có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ các thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn. Với phương châm "hiệu quả, thiết thực, an toàn", các đội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi; cấp nước uống, đồ dùng học tập. Cùng với đó, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện cũng xây dựng, dự phòng các phương án xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe... để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh. Các đội xe miễn phí cũng sẵn sàng tại các điểm thi để đưa đón thí sinh khi có nhu cầu. Nhiều thanh niên, sinh viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 bày tỏ niềm vui và tự hào khi được là tình nguyện viên, là người bạn đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh trong kỳ thi quan trọng này. Em Bùi Thanh Hương, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Em đã từng được các anh chị tiếp sức trong mùa thi năm ngoái. Thế nên em mong "người đi trước giúp người đi sau", là sinh viên sẽ giúp đỡ thí sinh để các em sẽ trở thành tân sinh viên trong năm học tới. Em Vũ Tuấn Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, thành viên Câu lạc bộ Thanh niên xanh (Thành đoàn Thái Bình) cho biết: Em tham gia tiếp sức mùa thi cả 2 đợt thi: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, thi

"Áo xanh" tiếp sức sĩ tử

Từ ngày 27 - 30/6, hơn 1.400 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi tại 35 điểm thi, góp phần bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, thành công.



Thanh niên tình nguyện giúp thí sinh tìm phòng thi trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.

tốt nghiệp THPT. Em thấy rất vui, thú vị. Nhiệm vụ của em là hướng dẫn người nhà để xe đúng nơi quy định, trông xe máy, giúp người nhà lấy xe máy. Qua 2 lần thi em có kinh nghiệm hơn rồi, sang năm em vẫn tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. Tại các điểm thi đều có sự tiếp sức của nhiều đơn vị đoàn: khối nông thôn, doanh nghiệp, trường học, công an. Anh Đinh Văn Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thái Bình

cho biết: Đoàn viên, thanh niên Công ty trực cấp điện tại 35/35 điểm thi. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn cấp nước uống cho thí sinh và người nhà, tặng quạt nhùa có nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn hành lang lưới điện cho người nhà thí sinh. Trong thời gian thí sinh làm bài thi, các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện sẽ tổ chức việc kết hợp thực hiện các nhiệm vụ kép như: hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản

định danh điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt... Chị Nguyễn Thị Thảo, phụ huynh có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Linh cho biết: Đến điểm thi, có sự khích lệ, quan tâm của thanh niên, sinh viên, điều đó giúp các con bình tĩnh, an tâm, làm bài tốt để đạt được những nguyện vọng mà con mong muốn. Chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, em Võ Bình Nguyên,

thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Em đã được các thầy cô giáo ôn luyện bài rất kỹ. Ở nhà em cũng tích cực học bài, em đã chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kỳ thi này và quyết tâm làm bài thật tốt để có kết quả cao. Chắc chắn, sang năm khi đã là sinh viên, em sẽ tham gia tiếp sức mùa thi.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Bên cạnh các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh, người nhà thí sinh tại các điểm thi, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã huy động được 150 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 460 thùng nước uống, tặng quà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Đặc biệt, với nhiều hoạt động tiếp sức với tinh thần trẻ trung trên các nền tảng xã hội, chương trình tiếp sức mùa thi làm giảm sự căng thẳng. Khi đó, thi cử không còn là áp lực mà là trải nghiệm cảm xúc của tuổi trẻ, có lo lắng, có hồi hộp, có cả hào hứng và khát khao chinh phục tri thức.

Chương trình tiếp sức mùa thi đã trở thành công trình 22 năm liên tiếp, đóng góp vào việc lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Hoạt động tình nguyện này đã thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên và sinh viên, được xã hội đánh giá cao. Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

XUÂN PHƯƠNG



Tình nguyện viên chào đón thí sinh sau khi hoàn thành bài thi.



Thanh niên Công ty Điện lực Thái Bình tặng nước và quạt cho người nhà thí sinh.

"KHƠI TỐT, CHẶN XẤU" Lan tỏa những điều tốt đẹp



Thanh niên Công an tỉnh truyền thông kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn tại Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Hiện nay, việc sử dụng các mạng xã hội (MXH) như facebook, zalo... trở nên phổ biến với hầu hết các bạn trẻ. Lượng thông tin mà họ tiếp nhận trên MXH hàng ngày là rất lớn, trong đó có những tin tốt, tin xấu, tin tiêu cực thậm chí là tin giả mạo. "Lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực", nhiều trang facebook, zalo đã lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, giúp thanh niên sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Trang facebook của anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập (Vũ Thư) đã và đang làm được những việc như thế. Bằng tinh thần trách nhiệm, thông qua MXH, anh Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Tân Lập đã đứng ra kêu gọi, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Những chia sẻ, kêu gọi được đăng trên trang facebook cá nhân của anh Tùng đã thu hút sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người. Chia sẻ về cách thức sử dụng MXH để hỗ trợ các hoạt động đoàn thể có số, anh Tùng cho biết: MXH không chỉ là không gian cá nhân của riêng mỗi người mà là kênh thông tin

hiệu để Đoàn Thanh niên xã có thể làm tốt hơn những hoạt động đoàn ở cơ sở. Thông qua MXH, đặc biệt là facebook, chúng tôi không chỉ kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, "lá lành đùm lá rách" mà còn có thể chia sẻ, đăng tải những thông tin tích cực, những việc làm ý nghĩa đến với đoàn viên, thanh niên trong xã. Những việc làm dù lớn, nhỏ được lan tỏa trên MXH thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo động lực để thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên cùng tham gia, đóng góp thêm nhiều việc làm ý nghĩa vì cuộc sống. Trang fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Phụ cũng mang một màu sắc ấn tượng với rất nhiều hoạt động diễn ra ở cơ sở. Đó là những thông tin về hoạt động của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của đoàn hay những thông tin, đường link chia sẻ những bài báo của các cơ quan báo chí hay các trang fanpage chính thống. Trang fanpage của địa chỉ tin cậy để Huyện đoàn thực hiện nhiều

chương trình thiện nguyện, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Những hình ảnh, câu chuyện được đăng tải đã làm nhiều người thổn thức, bày tỏ lòng biết ơn. Mặt khác, fanpage của Huyện đoàn Quỳnh Phụ cũng đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, cái xấu, tư tưởng lệch phải, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ... Theo chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ: Mỗi hoạt động được đăng lên fanpage không những thể hiện thành quả từ sự đoàn kết, chung sức tình nguyện vì cộng đồng của tập thể mà còn giúp hình thành cảnh khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống. Đăng một tin tốt, một hoạt động ý nghĩa là cách để tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa tinh thần tích cực cho thanh thiếu nhi. MXH là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của nhiều bạn trẻ. Theo thống kê từ Google, tính đến tháng 4/2023, có 79% người dùng internet tại Việt Nam sử dụng mạng xã hội, tỷ lệ thanh niên chiếm phần lớn. Thời lượng trung bình một người dành ra trong một ngày để sử dụng

mạng xã hội là gần 3 tiếng và gần 46% người dùng ở độ tuổi 18 - 34 kiếm tra MXH của mình ngay khi thức dậy cũng như trước khi ngủ. Họ dùng MXH để kết nối với mọi người trong thế giới phẳng, tiếp cận đa dạng các thông tin từ khắp mọi nơi.

Theo anh Phạm Hùng, Trưởng ban Xây dựng Đoàn (Tỉnh đoàn Thái Bình): Tận dụng MXH, tổ chức đoàn các cấp đã chú trọng việc thay đổi cách tiếp cận, cách tuyên truyền đến người dân, đoàn viên, thanh niên bằng cách xây dựng, thiết lập các diễn đàn, fanpage, trang facebook, youtube có nội dung mang tính thời sự hấp dẫn, hay những câu chuyện cảm động, những việc làm tử tế, gương người tốt, việc tốt, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ... thu hút nhiều người tham gia. Những thông tin đó được "like", "share" từ người này sang người khác sẽ góp phần lan tỏa những màu sắc tích cực của thông tin mạng, đồng thời giúp phần nào đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại. Đồng thời, nhiều tổ chức đoàn cơ sở mở các buổi tuyên truyền, hướng dẫn các bạn trẻ sử dụng MXH an toàn, hữu ích, tham gia các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng, đoàn các cấp... Theo chị Nguyễn Thị Hà, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy): Những thông tin chia sẻ trên fanpage của đoàn rất phong phú, được chọn lọc, có tính giáo dục, định hướng cao, thời sự và đặc biệt rất phù hợp với thanh niên. Vì vậy, đã tạo được sự tương tác tốt giữa các trang MXH của các cấp bộ đoàn và giữa các trang MXH của đoàn với đoàn viên, thanh niên.

Những trang facebook cá nhân như của anh Tùng hay fanpage của Huyện đoàn Quỳnh Phụ và của rất nhiều thanh niên trong tỉnh đang góp sức vào công việc "khởi tốt", "chặn xấu", lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với nhiều người, nhất là những người trẻ. Để từ đó, khi mỗi ngày được tiếp nhận những điều bổ ích, nghe những câu chuyện đẹp sẽ góp phần bồi đắp lối sống đẹp trong thanh niên.

XUÂN PHƯƠNG

Từng bước hình thành điểm đến về ẩm thực

Ngày 6/6 vừa qua, từ danh sách được hệ thống đánh giá nhà hàng tiêu chuẩn quốc tế Michelin công bố, điểm đến ẩm thực mới của thế giới mang tên Việt Nam đã lan tỏa tới du khách toàn cầu, thiết thực tuôn lên có hích lớn về du lịch ẩm thực. Tại Thái Bình, nhiều món ngon, đặc sắc đã và đang được quảng bá, giới thiệu như bánh cây, bánh đa từ và, bánh hủ, canh cá... góp phần lan tỏa ẩm thực miền quê lúa.

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đầu bếp vàng Thái Bình năm 2023 thu hút 10 đội đến từ các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lào Cai, Hải Dương, trong đó mỗi đội có 5 thành viên. Đây đều là những đầu bếp đã nhiều năm trong nghề, giàu kinh nghiệm và có niềm đam mê với việc sáng tạo nên những món ăn mới, mang đến trải nghiệm ấn tượng cho thực khách. Từ các nguyên liệu chính là thịt bò, gạo và ngao do đơn vị tài trợ trong tỉnh cung cấp, các đội phải hoàn thành 4 món ăn tự lựa chọn dựa trên tiêu chí món ăn ngon, trình bày đẹp, an toàn, vệ sinh thực phẩm, mang tính sáng tạo.

Đầu bếp Nguyễn Ngọc Anh, thành phố Thái Bình chia sẻ: Trong các món ăn, chúng tôi đặc biệt muốn giới thiệu món xôi xéo nhân ngao, đây là món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi. Qua món ăn này, không chỉ tận dụng được nguồn nguyên liệu là gạo và ngao rất sẵn có của Thái Bình mà còn là gợi ý để mỗi người có thể chế biến những món ăn ngon hơn, đa dạng hơn từ ngao. Thực ra thường ngày, món ngao được nấu rất nhiều như canh ngao, cháo ngao nhưng xôi ngao thì ai nghĩ tới. Món xôi ngao nhân ngao này bên ngoài có vị giòn của xôi áp chảo, bên

trong nhân ngao có vị ngọt của hải sản, mang hương vị đặc trưng riêng, khác hoàn toàn với xôi chim, xôi Trục tiếp theo đôi cuộc thi, không ít khán giả cảm thấy thích thú, mong muốn được trở lại Thái Bình trong những cuộc thi tương tự. Chị Văn Thu Hà, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Khi đến 1 địa điểm, giống như nhiều người, tôi thường có thói quen tìm mua và thưởng thức những món ăn ngon, đặc sản của địa phương. Tại Thái Bình, tôi có biết đến bánh cây, kẹo lạc, canh cá là những món ăn ngon và đặc rất nổi tiếng, nhưng qua cuộc thi đầu bếp vàng, tôi biết thêm Thái Bình có những vùng nuôi rất nhiều ngao và có nhiều loại gạo ngon. Mong rằng các đầu bếp sẽ có thêm nhiều cơ hội học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm, trao đổi đặc sản, sản vật địa phương.

Về món ăn được chế biến từ ngao, nghệ nhân ẩm thực Lê Thị Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Văn Hóa ẩm thực Việt Nam, Phó ban Nghệ nhân ẩm thực Việt Nam cho biết: Đối với giai đoạn 2022 - 2023, hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm

thực tiêu biểu đã để xuất lên Hiệp hội Văn Hóa ẩm thực Việt Nam một số món ăn của Thái Bình, trong đó có món nem ngao. Ngoài ra, còn có bánh hủ và bánh đa cua từ và là những món ăn truyền thống được làm vào mỗi dịp lễ hội Sáo Đền, xã Song An (Vũ Thư) là nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, riêng biệt của người dân địa phương. Trong danh sách top 100 món ăn đặc sản và top 100 đặc sản quà tặng (2020 - 2021) dành cho những món ngon, sản vật độc đáo trên cả nước do Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam và Tổ chức Top Việt Nam công bố vào năm 2021, tỉnh Thái Bình được biết đến với món canh cá Quỳnh Côi và món bánh cây. Mong rằng, trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều đặc sản của Thái Bình được du khách trong nước và quốc tế biết đến, từ đó thiết thực hình thành điểm đến ăn uống về ẩm thực, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

Những sân chơi chuyên về ẩm thực không chỉ là niềm đam mê của các đầu bếp, những món ăn ngon được vinh danh không chỉ là vinh dự của người dân địa phương nơi có món ăn đó mà tất cả đều góp phần mở ra cơ hội lan tỏa hình ảnh ẩm thực quê lúa. Từ đó, tạo điều kiện phát triển du lịch ẩm thực, du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống của mỗi người dân.

TÚ ANH



Cuộc thi đầu bếp vàng Thái Bình lần đầu tiên được tổ chức dành cho đầu bếp chuyên nghiệp nhằm quảng bá ẩm thực quê lúa Thái Bình.